

Số: /HD-BDT

Kon Tum, ngày tháng năm

HƯỚNG DẪN

**Triển khai thực hiện Nội dung 1, nội dung 2, Tiêu dự án 1, dự án 10
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030,
giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025**

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025 (viết tắt là *Chương trình*);

Căn cứ Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04 tháng 03 năm 2022 của Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;

Căn cứ Thông tư 02/2022/TT-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban Dân tộc Hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025;

Căn cứ Kế hoạch số 4427/KH-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Ban Dân tộc Hướng dẫn triển khai thực hiện: Nội dung số 01: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; Nội dung số 02: Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số (tiểu mục 1. Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền), Tiêu dự án 1, Dự án 10 thuộc Chương trình. Cụ thể như sau:

I. NỘI DUNG SỐ 1, NỘI DUNG SỐ 2, TIÊU DỰ ÁN 1, DỰ ÁN 10

1. Nội dung số 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín

a) Phạm vi: Các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;

b) Đối tượng

- Già làng, trưởng thôn, người có uy tín, cán bộ cốt cán, nhân sỹ, trí thức, doanh nhân, học sinh, sinh viên, thanh niên tiêu biểu người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh;

- Các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có nhiều đóng góp trên các lĩnh vực của đời sống xã hội trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế của đất nước.

c) Các hoạt động, nội dung thực hiện

- **Ban Dân tộc triển khai thực hiện:**

+ Đối với hoạt động về biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định số lượng, quy mô, cách thức tổ chức thực hiện mô hình điển hình tiên tiến là các Già làng, trưởng bản, người có uy tín, cán bộ cốt cán; nhân sỹ, trí thức, doanh nhân, học sinh, sinh viên, thanh niên tiêu biểu người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh phù hợp với nhu cầu, tình hình thực tế của địa phương và nguồn kinh phí được giao.

Định kỳ 2 năm/lần tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh, khen thưởng đối với các điển hình tiên tiến (*Già làng, trưởng bản, người có uy tín, cán bộ cốt cán; nhân sỹ, trí thức, doanh nhân, học sinh, sinh viên, thanh niên tiêu biểu người dân tộc thiểu số và các đối tượng khác*) trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị trực thuộc và định kỳ hằng năm, đột xuất tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Dân tộc kết quả thực hiện công tác biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi địa bàn tỉnh.

+ Đối với hoạt động về phát huy vai trò của lực lượng cốt cán và người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng các tài liệu chuyên đề phù hợp với yêu cầu thực tế của địa phương phục vụ hoạt động tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nâng cao năng lực cho lực lượng cốt cán và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của địa phương.

Tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng; cung cấp thông tin, tài liệu; tổ chức hội nghị, hội thảo, gặp mặt, tọa đàm, giao lưu, học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh.

Thực hiện cung cấp thông tin, tài liệu, ấn phẩm truyền thông; hỗ trợ, động viên, khen thưởng, tặng quà, cấp báo Dân tộc và Phát triển và Báo ảnh Kon Tum; thăm hỏi người có uy tín gặp khó khăn do hậu quả thiên tai¹ cho người có uy tín trên địa bàn tỉnh.

¹ Theo điểm b, Khoản 1 và điểm c, Khoản 2, Điều 5 Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 6 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với nội dung tổ chức thăm hỏi người có uy tín gặp khó khăn do hậu quả thiên tai: Đề tránh trùng lặp danh sách thăm hỏi của Ban Dân tộc và Ủy ban nhân dân các

Thực hiện phân công, phân cấp quản lý cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện công tác phát huy vai trò của lực lượng cốt cán và người có uy tín thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trang bị phương tiện nghe nhìn phù hợp cho người có uy tín trên địa bàn tỉnh.

Kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị trực thuộc và định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá, biểu dương, khen thưởng và định kỳ hằng năm, đột xuất tổng hợp báo cáo Ủy ban Dân tộc kết quả thực hiện công tác phát huy vai trò của lực lượng cốt cán và người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh theo quy định.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện:

+ Đối với hoạt động về biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Định kỳ 3 năm/lần tổ chức các hoạt động giao lưu, học tập kinh nghiệm, hội nghị, hội thảo, gặp mặt, tọa đàm, tặng quà, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các điển hình tiên tiến trên một số lĩnh vực của đời sống xã hội đối với cấp huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống hoặc trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ đối tượng, tiêu chuẩn và số lượng mô hình điển hình tiên tiến được phân bổ, tiến hành khảo sát, lựa chọn lập danh sách gửi về Ban Dân tộc để tổng hợp xây dựng các mô hình để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện. Lựa chọn các gương điển hình tiên tiến tham dự các lớp bồi dưỡng, tập huấn, học tập kinh nghiệm khi được triệu tập... đảm bảo đúng đối tượng, số lượng và thời gian quy định.

Kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị trực thuộc và định kỳ hằng năm, đột xuất tổng hợp báo cáo Ban Dân tộc kết quả thực hiện công tác biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện.

+ Đối với hoạt động về phát huy vai trò của lực lượng cốt cán và người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của lực lượng cốt cán và người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn.

Tổ chức các hoạt động hội nghị, hội thảo, gặp mặt, tọa đàm, giao lưu, học tập kinh nghiệm trong tỉnh.

Khảo sát, lựa chọn đối tượng phù hợp với yêu cầu, điều kiện thực tế của địa phương và hướng dẫn của cơ quan Trung ương, Ban Dân tộc để xây dựng,

quản lý, phát huy vai trò của lực lượng cốt cán trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách cho người có uy tín: Thăm hỏi người có uy tín nhân dịp tết Nguyên Đán, tết dân tộc thiểu số; thăm hỏi, hỗ trợ người có uy tín bị ốm đau; thăm viếng, động viên khi người có uy tín, thân nhân trong gia đình người có uy tín (bố, mẹ, vợ, chồng, con) qua đời đảm bảo kịp thời, đúng định mức và đúng đối tượng theo quy định².

Hỗ trợ, kịp thời động viên và thực hiện các biện pháp bảo vệ, tạo điều kiện thực tế phù hợp cho lực lượng cốt cán và người có uy tín trên địa bàn phát huy vai trò, thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chỉ đạo các phòng, ban liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác phổ biến, cung cấp thông tin mới về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh trật tự và kết quả thực hiện các Chương trình, dự án, chính sách dân tộc đang thực hiện ở địa phương.

Định kỳ 5 năm một lần tổ chức bình chọn, lập danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, lập hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; hàng năm tổ chức rà soát đưa ra khỏi danh sách người có uy tín, bổ sung người có uy tín, lập hồ sơ đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định³.

2. Nội dung số 02: Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số (Tiểu mục 1. Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền)

a) Phạm vi: Các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

b) Đối tượng

- Người dân ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi;
- Cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc từ trung ương đến địa phương;
- Cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;
- Lãnh đạo tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể ở xã, thôn, làng; già làng, trưởng thôn, người có uy tín, các chức sắc, chức việc tôn giáo ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi;
- Doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội hoạt động ở địa bàn vùng đặc biệt khó khăn;

² Tại Khoản 2, Điều 5 định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 6 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

³ Tại Điều 6 Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 6 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản thay thế khác (nếu có)

c) Nguyên tắc thực hiện và Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động: Thực hiện theo điều 68, 69 Thông tư 02/2022/TT-UBDT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

d) Các hoạt động, hình thức thực hiện

- Ban Dân tộc thực hiện các hoạt động

Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Tổ chức các hội thi tìm hiểu pháp luật và chính sách dân tộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Xây dựng chuyên trang, chuyên mục đặc thù (*bằng tiếng phổ thông hoặc tiếng phổ thông và tiếng dân tộc thiểu số*), tiểu phẩm, câu chuyện pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng

Biên soạn, phát hành tờ rơi, tờ gấp, pa nô, áp phích; sổ tay kỹ năng, hỏi đáp chính sách, pháp luật; cung cấp văn bản chính sách, pháp luật.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện các hoạt động

Hội thảo chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng, nghiệp vụ

Xây dựng, duy trì hoạt động của các mô hình, câu lạc bộ

Lồng ghép với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số;

Biên soạn, phát hành tờ rơi, tờ gấp; pa nô, áp phích, băng rôn, bản tin; băng, đĩa, chiếu phim lưu động

Các hình thức khác phù hợp với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và điều kiện thực tế tại địa phương.

3. Cơ chế áp dụng

- Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04 tháng 03 năm 2022 của Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;

- Văn bản số 2500/STC-QLNS ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Sở Tài chính về việc thực hiện nội dung chi đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Văn bản số 3221/STC-QLNS ngày 16 tháng 8 năm 2022 của Sở Tài chính về việc thực hiện quy định chi đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;

- Các văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền ban hành theo quy định hiện hành.

II. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Dân tộc

- Trên cơ sở nguồn ngân sách phân bổ hàng năm và kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; Ban Dân tộc xây dựng kế hoạch chi tiết, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Tiểu dự án tại cấp tỉnh.

- Thực hiện kiểm tra, báo cáo, đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện Tiểu dự án trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của các cấp, các ngành.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (gọi chung là cấp huyện)

- Chỉ đạo, giao Phòng Dân tộc (hoặc Phòng chuyên môn được giao nhiệm vụ tham mưu công tác dân tộc cấp huyện - gọi chung là Cơ quan công tác dân tộc cấp huyện) chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) triển khai thực hiện.

- Trên cơ sở nguồn ngân sách phân bổ cho địa phương, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình; Ủy ban nhân dân cấp huyện giao Cơ quan công tác dân tộc cấp huyện chủ trì, phối hợp với các phòng, ban có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp xã tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Tiểu dự án tại cấp huyện.

- Kiểm tra, báo cáo, đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện Tiểu dự án trên địa bàn huyện theo yêu cầu của các cấp, các ngành; đồng thời, gửi Ban Dân tộc để tổng hợp, báo cáo.

- Hàng năm, trên cơ sở kinh phí Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thành phố ưu tiên phân bổ kinh phí đủ cho nội dung: (1) Tổ chức thăm hỏi người có uy tín nhân dịp Tết Nguyên Đán, Tết dân tộc thiểu số; (2) thăm hỏi, hỗ trợ người có uy tín bị ốm đau; (3) thăm viếng, động viên khi người có uy tín, thân nhân trong gia đình người có uy tín (bố, mẹ, vợ, chồng, con) qua đời. Sau đó, số kinh phí còn lại tiếp tục phân bổ cho các hoạt động thuộc Nội dung 01 về Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến và Tiểu mục 1, Nội dung số 02: Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số.

Trên đây là Hướng dẫn triển khai thực hiện một số nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025: Nội dung số 01: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín, Nội dung số 02: Phổ biến, giáo dục pháp luật và

tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số (Tiểu mục 1. Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền) thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 10.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về Ban Dân tộc để tổng hợp, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Phòng Dân tộc các huyện, thành phố;
- Phòng Lao động - TB và XH huyện Ia H'Drai;
- Lưu: VT, TTĐB-HCTH.

TRƯỞNG BAN

Đình Quốc Tuấn